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 รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

บริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 

 โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 

 เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 

 เร่ิมประชุมเวลา 09:30 น. 
รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ   
     ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
2. นายตรีขวญั บุนนาค  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
     ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท์  กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายโสภณ บุณยรัตพนัธ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
     ประธานบรรษทัภิบาลและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
5. นายชชัวาล เอ่ียมศิริ  กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและ 
     กรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
6. นายราลฟ์ โรเบิรต ไทย ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ 
     กรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
7. นายสมชาย สิริปัญญานนท์  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 
 รวมจ านวนกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 7 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นจ านวน

กรรมการเขา้ร่วมประชุม ร้อยละ 100 
 
รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวณรยา ศรีสุข   ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทัส านกังานอีวาย จ ากดั 

2. นายกิติชยั จงจิตร์    ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทัส านกังานอีวาย จ ากดั 

3. นางสาวดวงกมล ถินขาว  ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทัส านกังานอีวาย จ ากดั 
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รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายอพิรักษ ์แสงส่ี  ผูอ้  านายการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2.  นายกริช ล้ีถาวร   Corporate M&A Executive 

  

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ได้แนะน า
คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ จากนั้นประธานฯ แถลงว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง รวม 21 ราย นับจ านวนหุ้น1,619,547,660 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม  132 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
198,034,979 หุ้น รวมผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 153 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
1,817,582,639  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.4127 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 2,153,210,026 
หุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเม่ือ วนัท่ี 10 มีนาคม 2566 ครบเป็นองคป์ระชุมประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมใหญ่
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 

ประธานฯไดป้ระกาศเชิญผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั นางสาวณรยา ศรีสุข เขา้ร่วมเป็นกรรมการตรวจนบั
คะแนนร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ  เลขานุการบริษัท ช้ีแจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียง ซ่ึง
เลขานุการบริษทัช้ีแจงสรุปดงัน้ี 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัน้ี บริษทัฯ ด าเนินการผ่านระบบ
ควบคุมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของบริษทัผูใ้ห้บริการ คือ บริษทั ควิดแลบ จ ากัด ซ่ึงไดรั้บการรับรองระบบ
ควบคุมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แลว้ โดยผูถื้อ
หุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากน้ี ผู ้
ให้บริการยงัไดจ้ดัให้มีการบนัทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ และบนัทึกขอ้มูลจราจรอิเลก็ทรอนิกส์ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐานตามกฎหมายดว้ย 

- บริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุม E-AGM และไดจ้ดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้
(Password) พร้อม Weblink และคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทางอีเมล (e-mail) ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ี
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมแลว้ และดว้ยเหตุผลในดา้นความมัน่คงปลอดภยั ห้ามผูถื้อหุ้นเปิดเผยช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผูใ้ช้
แก่บุคคลอ่ืน หรือพยายามลงช่ือเขา้สู่ระบบดว้ยอุปกรณ์อีกเคร่ืองหน่ึงในเวลาเดียวกนั ซ่ึงหากมีการลงช่ือเขา้สู่ระบบ
จากอุปกรณ์เคร่ืองท่ีสอง -/การลงช่ือเขา้สู่ระบบก่อนหนา้จะถูกตดัออกจากระบบโดยอตัโนมติั 

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตาม
จ านวนหุน้ท่ีท่านถืออยู ่คือ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ในแต่ละวาระ ส่วนผูท่ี้รับมอบฉันทะ จะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระ
ตามหนงัสือมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะมา ดงันั้นจึงขอให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนให้ตรงกบัหนังสือ
มอบฉันทะดว้ย ส่วนในกรณีท่ีจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือผูรั้บมอบฉันทะไดล้งคะแนนเสียงมากกว่า
จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา 
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- การลงคะแนนเสียง ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะคล๊ิกเขา้ไปในเมนู “ลงคะแนนเสียง” จากนั้น ให้คล๊ิก
เลือกปุ่ มใดปุ่ มหน่ึง ของปุ่ ม เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และกด “ส่ง โดยบริษทัไดใ้ห้เวลาในการ
ลงคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 1 นาที และจะมีการแจง้เตือนในทุกวาระท่ีลงมติ 

- การนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรือ งด
ออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไม่ลงคะแนนเสียงในระบบจะถือว่ามีมติอนุมติักับ
วาระท่ีน าเสนอนั้น ส่วนผูท่ี้เขา้ประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบ
ฉันทะแลว้ว่า “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” บริษทัฯจะบนัทึกคะแนนตามท่ีผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความ
ประสงคอ์อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกคะแนนในวาระดงักล่าวไวล่้วงหนา้แลว้             

- นอกจากน้ี ใคร่ขอช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ บริษทัฯไดเ้ปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุ้นจนกว่า
การประชุมจะแลว้เสร็จ ดงันั้น จ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
จ านวนผูเ้ขา้ประชุมท่ีไดรั้บลงทะเบียนไว ้

- ผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนภายหลงัจากการประชุมเร่ิมแลว้ จะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมส าหรับวาระการประชุมท่ีมี
การสรุปผลการลงคะแนนเสร็จส้ินแลว้ และก่อนการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีกบัวาระนั้นๆ ไม่นอ้ยกวา่ 1 นาทีในแต่ละวาระเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งลงมติ โดยผู ้
ถือหุ้นสามารถส่งค าถามหรือความเห็น โดยการคล๊ิกเขา้ไปในเมนู “พิมพค์ าถาม” เพื่อพิมพค์ าถามหรือความเห็นใน
กล่องขอ้ความ และกด “ส่ง” ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณาตอบค าถามซ่ึงไดรั้บจากกล่องขอ้ความและค าถามท่ีผูถื้อหุ้นได้
ส่งมาล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั เพื่อให้การประชุม
เป็นไปอย่างกระชบั อย่างไรก็ดี บริษทัฯ จะบนัทึกประเด็นค าถามและค าตอบทั้งหมดให้ผูถื้อหุ้นรับทราบในรายงาน
การประชุม ซ่ึงจะเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทั www.svi-hq.com ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีค าถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณา
อยู่ ขอความกรุณาส่งค าถาม หรือส่งความคิดเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาผูถื้อหุ้น
งดเวน้ค าถาม หรือความเห็นในประเด็นท่ีซ ้ ากนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย 

- เพื่อไม่ให้ท่ีประชุมตอ้งรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมท่ีท าการพิจารณา บริษทัฯ จะขอพิจารณา
วาระการประชุมถดัไป และเม่ือพิจารณาวาระการประชุมถดัไปแลว้เสร็จ จะยอ้นกลบัมาแจง้ผลของการลงคะแนนของ
วาระการประชุมก่อนหนา้ให้กบัท่านผูถื้อหุ้นทราบ และเม่ือประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ถือวา่ผลการ
ออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอนัส้ินสุด 

เม่ือแจง้วิธีการลงคะแนนเสียงแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่เอกสารท่ีใชใ้นการประชุมในวนัน้ีบริษทัฯ ได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ก่อนล่วงหนา้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้   

และก่อนเร่ิมวาระการประชุม ประธานฯ ไดร้ายงานความคืบหน้าเก่ียวกับนโยบายการต่อตา้นการทุจริตท่ี
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการไปแลว้ ดงัน้ี  
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“สืบเน่ืองจากการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทยเม่ือปี 2563 และ
การน าส่งแบบประเมิน 71ขอ้ตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในปี 2564 บริษทัฯ 
ไดรั้บการรับรองให้เขา้เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ของภาคเอกชนไทย และจะหมดอายุในวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2567” 

เม่ือจบการรายงานความคืบหน้าเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริต ประธานฯ จึงไดเ้ร่ิมการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี  ได้มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย นับจ านวนหุ้นได้  
874,800 หุน้ รวมผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 156 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี 
1,818,457,439 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 84.4533 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 ตามท่ีไดส่้งส าเนารายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 
ในเอกสารแนบ 1  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565  

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงขา้งมากรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,815,694,639 เสียง  คิดเป็น   99.8481%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 2,762,800 เสียง  คิดเป็น     0.1519% 
บตัรเสีย 0 เสียง        คิดเป็น     0.0000% 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกริช ล้ีถาวร Corporate M&A Executive รายงานผลการด าเนินงานส าหรับ
ผลงานบริษทัฯประจ าปี 2565 รวมถึงอธิบายการเปล่ียนแปลงตวัเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ีกระทบต่อ
บริษทั ทั้งดา้นบวกและดา้นลบอย่างมีนัยส าคญั ในวาระน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตต
คอรัปชัน่ และระบุพฒันาการจากปีท่ีผา่นมาในรายงานประจ าปีและเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบแลว้  

และเม่ือเสนอรายงานจบแล้วประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดงั
ปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายสิทธิศกัด์ิ ปุยอ๊อก ไดส้อบถามว่า จากสถานการณ์ การแข่งขนัทางการคา้ทัว่โลกท าให้ความตอ้งการ chip 
ส าหรับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีราคาสูงและหาไดย้ากนั้นทางบริษทัฯ  ไดว้าง กลยุทธ์ในการจดัหา chip ท่ีจ าเป็นต่อ
การผลิตอยา่งไร  

นายสมชาย สิริปัญญานนท ์กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงว่าสถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ต่อเน่ือง
จากช่วงวิกฤตโควิด อยา่งไรก็ดีบริษทัฯ มีการบริหารจดัการเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ  

1. ในส่วนของ supplier :  บริษทัฯ มีการให้ forecast ล่วงหน้าแก่ supplier 12-18 เดือน โดย supplier รายท่ี

สามารถส่งสินคา้ให้ได ้บริษทัฯ ก็จะท าสัญญาระยะยาว ส่วนรายท่ีไม่สามารถส่งสินคา้ให้ได ้บริษทัฯ ก็

จะ consolidate supplier เพื่อส่งค าสั่งซ้ือใหแ้ก่รายท่ีสามารถส่งสินคา้ใหไ้ด ้

2. ในส่วนของบริษทัฯ :  บริษทัฯ มีการปรับปรุงเร่ืองสินคา้คงคลงั มีการท า part numbering system เพื่อให้

โรงงานทุกท่ีของบริษทัฯ สามารถเห็นรายการสินคา้กนัได ้และมีการน าส่งสินคา้ใหแ้ก่กนั โดยโรงงานใด

ขาด chip ตวัไหนก็สามารถดึง chip มาจากโรงงานอ่ืนได้ ท าให้เกิดความคล่องตัวและท าให้บริษัทฯ

สามารถตอบสนองกบัสถานการณ์ไดร้วดเร็ว 

3. ในส่วนของคู่ค้า : ก็มีการให้ค าสั่งล่วงหน้าในระยะยาวกับบริษัทฯ และมีการช่วยบริษทัฯติดต่อกับ 

supplier และผูผ้ลิตของตนเองใหก้บับริษทัฯ  

นายอนุพงศ ์สันตะวานนท ์  ไดส้อบถามวา่  

1. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารคนก่อนหน้าน้ี (คุณพงษ์ศกัด์ิ) เคยให้ขอ้มูลวนัประชุมผูถื้อหุ้นว่ามีแผนจะท า

ผลิตภัณฑ์เป็น Brand ของบริษัทฯ เองโดยมีเง่ือนไขว่า ยอดขายของบริษัทฯ ถึง1,000 ล้านดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกาก่อนเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ แต่ยอดขายปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ มี

ยอดขาย 740 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาและบริษัทฯก็วางแผนยอดขายปีน้ี 850 ล้านดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา เหตุใดบริษทัฯ ถึงตดัสินใจออกผลิตภณัฑข์องตวัเอง และขอใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงถึงความเส่ียง

โดยค านึงเก่ียวกบัเงินทุนหมุนเวียนดว้ย 

2. อยากทราบเหตุผลท่ีบริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็นแท่นชาร์จ EV, Brand BEI เหตุท่ีต้องรีบ 

จ าหน่ายภายในไตรมาส 2 ปีน้ี เน่ืองจากปัจจุบนัมีผูผ้ลิตสินคา้ดงักล่าวจ านวนหลายราย และอยากทราบว่า

สินคา้ของบริษทัฯ มีจุดเด่นหรือความแตกต่างใดท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง 

3. การออกผลิตภณัฑ์ brand ของตวัเองจะสามารถท าก าไรดี แต่บริษทัฯ ท า OEM มาตลอด ดงันั้น จะแน่ใจ

ได้อย่างไรว่าการตลาดของบริษัทฯ จะท าให้สินคา้ของบริษัทฯ ขายได้ดีกว่าคู่แข่งขัน ขอให้อธิบาย

รายละเอียดผลิตภณัฑเ์พื่อความเขา้ใจเพิ่มขึ้นดว้ย 

4. ลูกคา้กลุ่มไหนท่ีเป็นเป้าหมายในการท าการตลาดสินคา้ Brand BEI และเป็นกลุ่มลูกคา้ในกลุ่มประเทศ

ในยโุรปหรือเอเชีย 
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5. สินคา้ Brand "BEI" ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบั Optical คือ สินคา้ใด และผลิตภณัฑ์ 5G คือสินคา้ใด ลูกคา้ของ 

ผลิตภณัฑเ์ป็น กลุ่ม Data Center หรือกลุ่มไหน 

6. อยากทราบ Gross profit margin ของสินคา้ Brand ของบริษทัฯ วา่ไดป้ระมาณเท่าไร 

7. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารคนก่อนเคยให้ขอ้มูลว่าในกลุ่มลูกคา้ OEM มีสินคา้อย่างน้อย 2 กลุ่มท่ีสร้าง 

Gross profit ไดสู้ง และเป็นเป้าหมายของบริษทัฯ นัน่คือกลุ่ม winding energy และกลุ่ม5G อยากทราบว่า

พฒันาการของสินคา้ กลุ่มน้ีถึงขั้นตอนไหน และบริษทัฯ มีสินคา้ในแต่ละกลุ่มก่ีชนิดท่ีท าตลาด และ 

Gross Profit margin ของแต่ละกลุ่มเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละเท่าไร 

8. จากขอ้มูลไตรมาส 4 Outlook ท่ีให้ขอ้มูลกบันักลงทุนอยากทราบรายละเอียด เพิ่มเติมเก่ียวกับ Wealth 

improvement โดยมีการพูดถึงการร่วมทุน กบั Major players ไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าถึงไหนแลว้ และ

จะสรุปไดภ้ายในปีน้ีหรือไม่ 

9. จากขอ้มูลไตรมาส 4 Outlook ท่ีพูดถึง Partnership with Thai Conglomerate อยากทราบว่าบริษัท Thai 

Conglomerate คือ ปตท. หรือไม่ 

10. จากขอ้มูล Q4 Outlook ในหัวขอ้ SVI Digital Transformation ท่ีพูดถึง SMART Warehouse นั้นอยากให้ 

ผูบ้ริหารช่วยใหข้อ้มูลเพิ่มเติมดว้ย 

11. คุณพงษศ์กัด์ิ จะกลบัมาเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอีกเม่ือไหร่ 

12. backlog ของบริษทัฯ ขณะน้ีมีอยูเ่ท่าไหร่ 

นายสมชาย สิริปัญญานนท ์กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงเป็นรายขอ้ดงัน้ี 

1. ยอดขาย 740 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาและยอดขายท่ีจะเติบโตขึ้นเป็น 850 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

เป็นเป้าหมายท่ีน่าจะท าไดส้ าเร็จ เน่ืองจากลูกคา้ของบริษทัฯ มีการเติบโตร้อยละ 10-12 ในส่วนยอดขาย

ของบริษทัฯ ท่ีตั้งเป้าไว ้1,000 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกานั้น ณ ปัจจุบนับริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการเจรจากบั

ลูกคา้ประมาณ 3-4 ราย ซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรม audio-video และลูกคา้เหล่าน้ีมียอดขายต่อปีประมาณ 300-

400 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา จึงเป็นสาเหตุท่ีบริษทัฯ ตั้งเป้ายอดขายในปี 2567 ไวท่ี้ 1,000 ลา้นดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา 

ในการท่ีบริษทัฯ ออกผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ เองนั้นจะเป็นการช่วยเพิ่มศกัยภาพในเร่ืองของ R&D และ

เพิ่ม margin ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ เอง ส่วนเงินทุนหมุนเวียนนั้น D/E 

ratio อยู่ในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม และบริษทัฯ มีวงเงินท่ีมากเพียงพอท่ีจะท าให้บริษทัฯ มียอดขายเติบโต

ไปถึง 2,000 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐได ้

2. นายสมชาย สิริปัญญานนท์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงค าถามในขอ้ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 

ดังน้ี บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของตวัเองภายใต้บริษัทย่อย ช่ือ บริษัท บีอีไอ จ ากัด โดยจะท า

การตลาดเป็นผลิตภณัฑข์องตนเอง สาเหตุท่ีเขา้มาออกผลิตภณัฑใ์หม่เองเร็วกวา่ท่ีคาดการณ์ เน่ืองจากใน

ปัจจุบนัแท่นชาร์จ EV ถือไดว้่าเป็นความตอ้งการของตลาดเป็นอย่างมาก และมีลูกคา้ติดต่อมาท่ีบริษทัฯ 
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ค่อนขา้งมาก บริษทัฯ จึงไดใ้ห้บุคลากรของบริษทัฯ เป็นผูอ้อกแบบ และผลิตเองโดยใช้ know how ท่ี

บริษทัฯ มีอยูแ่ลว้เพื่อใหท้นักบัความตอ้งการของตลาด อีกทั้งบริษทัฯเลง็เห็นวา่ผลิตภณัฑน้ี์จะสามารถท า

ก าไรใหบ้ริษทัฯไดเ้ป็นอยา่งดี 

ในส่วนของการท าการตลาด บริษทัฯ มีกลุ่มลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศท่ีในปัจจุบนับริษทัฯ ไดผ้ลิตสินคา้อ่ืน
ให้กบักลุ่มลูกคา้เหล่าน้ี และลูกคา้กลุ่มน้ีก็แสดงเจตจ านงค์ท่ีต้องการสินคา้แท่นชาร์จ EV ดงันั้น การท่ีบริษทัฯออก
ผลิตภณัฑ์น้ีจึงเป็นการต่อยอดธุรกิจพื้นฐานของบริษทัฯ  เป็นการพฒันาและสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ซ่ึงเป็น
ข้อได้เปรียบท่ีบริษัทฯ มีเหนือคู่แข่ง โดยในปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าก็ได้มีความต้องการเข้ามาท่ีบริษทัฯแล้ว ส่วนใน
ต่างประเทศก็ไดเ้ร่ิมท าการตลาดผา่นตวัแทนการขายของบริษทัฯในต่างประเทศเพื่อแนะน าผลิตภณัฑแ์ลว้เช่นกนั 

ในส่วนสินคา้ Brand "BEI" ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบั Optical ผลิตภณัฑ์ 5G นั้น บริษทัฯ มีการลงนามในบนัทึก
ความเขา้ใจแลว้กบั Technical Partner ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อจะร่วมกนัพฒันาในการส่ือสารระบบ 5G Satellite 
Roll Earth brand  

Gross profit margin ของสินคา้ Brand ของบริษทัฯ น่าจะเป็นตวัเลข 2 หลกั 

ในกลุ่มลูกค้า OEM มีสินค้าท่ีเป็นกลุ่ม winding energy นั้นในความเป็นจริงบริษัทฯ เน้นในด้าน energy 
management ซ่ึงจะมีการท าในเร่ือง energy storage ซ่ึงคาดว่าประมาณปลายไตรมาส 2 หรือการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัคร้ังถดัไปน่าจะมีขอ้มูลไดม้ากกวา่น้ี 

นายกริช ล้ีถาวรไดช้ี้แจงค าถามขอ้ 8 และ 9 ดงัน้ี 

บริษทัฯ ยงัอยู่ในระหว่างการเจรจาในรายละเอียดของการร่วมทุนกบัผูร่้วมลงทุนอยู่ คาดว่าจะสามารถบรรลุ
ขอ้ตกลงในไตรมาส 3 และจะเปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบต่อไป 

นายสมชาย สิริปัญญานนท ์กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงเก่ียวกบั SMART Warehouse วา่บริษทัฯ 
มีการด าเนินการ 2 ส่วน ทั้ง software และ hardware โดยในดา้น software ก็มีการวางระบบ MRB เพื่อท าให้บริษทัฯ 
สามารถตรวจสอบความต้องการ และ forecast ของลูกคา้ และสินคา้คงคลงัท่ีมีอยู่ได้ และท าระบบ part numbering 
เพื่อให้สามารถ share สินคา้คงคลงัระหว่างบริษทักนัได ้ในส่วนของ warehouse จะมีการท า automate ให้มากขึ้น โดย
จะมีการ kitting วางแผนการผลิต โดยอตัโนมติั และต่อเขา้กบัระบบ shop floor control ซ่ึงจะช่วยท าให้ลดขั้นตอนการ
ผลิตและบริหารสินคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประธานฯ ช้ีแจงเก่ียวกบัค าถามท่ีมีถึงคุณพงษศ์กัด์ิ ว่าจะกลบัมาเป็นประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอีกเม่ือไหร่ ว่า
จะน าค าถามไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ หากไดผ้ลสรุปก็จะแจง้ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ
ต่อไป 

นายกริช ล้ีถาวรไดช้ี้แจงวา่ backlog ของบริษทัฯ ขณะน้ีมีอยูป่ระมาณ 650 ลา้นบาทและจะรับรู้ในอีก 12 เดือน
ขา้งหนา้ 

นายธนบูรณ์ ทองบวั ไดส้อบถามวา่  

1. โรงงานผลิตท่ีมีการขยายพื้นท่ีเพิ่มขึ้นมีใบสั่งซ้ือร้อยละเท่าไรของก าลงัการผลิต 

2. backlog ส าหรับปี 2566 มีประมาณเท่าไหร่ และจะรับรู้รายไดปี้น้ีมากนอ้ยแค่ไหน 
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นายกริช ล้ีถาวรไดช้ี้แจงว่าบริษทัฯ อยู่ระหว่างเจรจากบัลูกคา้โดยคาดว่าจะสามารถท ายอดขายให้กบับริษทัฯ
ได้ประมาณ 300- 400 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยจะผลิตสินคา้ให้กับลูกคา้รายน้ีท่ีโรงงานท่ีประเทศกัมพูชา 
เน่ืองจากโรงงานท่ีประเทศกมัพูชาท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างมีความพร้อมท่ีจะผลิตสินคา้ให้กบัลูกคา้  

ในส่วนค าถามเก่ียวกบั backlog ไดต้อบไปแลว้ขา้งตน้ 

 

นายอคัรพงษ ์นครแกว้ ไดส้อบถามวา่  

1. ประเมินการไดรั้บประโยชน์จากการแข่งขนัของสหรัฐฯ กบัจีนท าให้บริษทัตั้งเป้าไดผ้ลบวกจากกรณีน้ี

อยา่งไรบา้งคิดเป็นก่ีเปอร์เซนต ์

2. การรับรู้รายไดข้องโรงงานท่ีขยายพื้นท่ีเพิ่มขึ้นจะมีอตัราเติบโตอยา่งไรนบัจากน้ี 3-5ปี 

นายกริช ล้ีถาวรไดช้ี้แจงวา่บริษทัฯ มีศกัยภาพในการผลิตสูงและมีฐานลูกคา้ใหญ่ๆ อยูก่บับริษทัฯ มา 10-20 ปี 
และการท่ีมีบริษทัท่ียา้ยฐานการผลิตจากประเทสจีนมาท่ีบริษทัฯ จะส่งผลดีให้กบับริษทัฯ และยอดสั่งซ้ือของลูกคา้
กลุ่มน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงของยอดขาย 1,000-2,000 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ท่ีบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายไว ้ 

บริษทัท่ีประเทศกมัพูชา มียอดขายประมาณ 70 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดงันั้น หากมีลูกคา้รายใหม่จะท า
ให้การรับรู้รายไดจ้ะมีอตัราเติบโตประมาณ 300-400 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาในอีก 3-5ปี เน่ืองจากพื้นท่ีโรงงานท่ี
สร้างใหม่จะมีประมาณ 25,000 ตารางเมตรและสามารถรองรับปริมาณการผลิตถึง 500 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  
นอกจากน้ีโรงงานท่ีประเทศสโลวาเกียมียอดขายประมาณ 40 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา จะมีพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 4,000 ตาราง
เมตรก็จะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตไดถึ้ง 70 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา    

นางสาวดวงใจ พรมโพธ์ิ ไดส้อบถามวา่  

1. อยากทราบว่าลูกคา้ท่ีบริษทัฯ ติดต่อท่ีประเทศจีนเป็นการผลิตในส่วนของ Auto part ก่ีราย ผลิตภณัฑ์อ่ืน

ก่ีราย และคาดว่าจะสร้างรายได้ 40-50 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ ในปีน้ีจะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นไตรมาสใด และ

ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตในส่วน Auto part มี GPM สัดส่วนเท่าใด ช่วยอธิบาย 

2. ปัจจุบนัก าลงัการผลิต เหลือ 40%-60% บริษทัฯ จะมีลูกคา้รายใหม่เพิ่มเขา้มาเพื่อเติมเต็มก าลงัการผลิต 

หรือไม่และ จะเป็นลูกคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑใ์ด ช่วยอธิบาย 

3. แท่นชาร์จ EV จะมีการพฒันาไปเป็นการชาร์จแบบไร้สายไดห้รือไม่ ช่วยอธิบาย 

4.  บริษทัฯ มีแผนท าการตลาดของแท่นชาร์จ EV อยา่งไรบา้ง 

5. ท าไมบริษทัฯ ถึงเลือกผลิตภณัฑ์ Own brand อนัแรกเป็นแท่นชาร์จ EV โดยท่ีแท่นชาร์จ EV มีคู่แข่งมาก

และมีการแข่งขนัราคาแลว้แท่นชาร์จ EV ของบริษทัฯ มีขอ้แตกต่างจากบริษทัอ่ืนอยา่งไร  

6. บริษทัฯ วางเป้าหมายผลิตภณัฑใ์หม่แบรนด ์BEI ในช่วง 3-5ปี อยา่งไร 

7. อีก 5 ปีขา้งหน้า ท่ีวางเป้าหมายไว ้2,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาจะมีสัดส่วนของ OEM กับ Own 

brand เป็นอตัราส่วนอยา่งไรช่วยอธิบาย  

นายสมชาย สิริปัญญานนท ์กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ และนายกริช ล้ีถาวรไดช้ี้แจงโดยสรุปดงัน้ี 
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1. ลูกค้าท่ีประเทศจีนเป็นลูกค้า ท่ีท าเ ก่ียวกับ energy management , industrial control และ  automotive 

ประมาณ 4-5 ราย คาดวา่จะสร้างรายไดป้ระมาณ 200 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาในปี 2567 โดยคาดวา่จะ

รับรู้รายไดใ้นไตรมาส 3 ของปีน้ี 

2. ปัจจุบนัก าลงัการผลิตของบริษทัฯ อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 70-80 การสร้างอาคารโรงงานใหม่เพิ่มขึ้นก็จะท า

ใหก้ าลงัการผลิตเพิ่มขึ้นดว้ย เวลาท่ีดู utilization capacity จะดูท่ีจ านวนเคร่ือง SMT ท่ีมี ดงันั้น เม่ือมีลูกคา้

ใหม่เขา้มาบริษทัฯ ก็จะเพิ่ม line SMT ดว้ย 

3. แท่นชาร์จ EV จะมีการพฒันาไปเป็นแบบ AC และ DC จะเป็นการชาร์ตแบบมีสายปกติโดยมี function 

ครบ รวมถึง OCPP ดว้ย เพื่อจะสามารถส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ตามบา้น คอนโดมิเนียมหรือผูป้ระกอบการ

ท่ีใหบ้ริการตามจุดชาร์ตต่างๆ 

4.  บริษทัฯ มีการท าบนัทึกความเขา้ใจ และ Technical Support กับลูกคา้ท่ีประเทศเยอรมนัท่ีอยู่ในธุรกิจ 

dashboard, camera ซ่ึงจะมาช่วยเสริมในกรณีท่ีมีบริษทัรถยนต์มาตั้งโรงงานผลิตรถยนตใ์นประเทศไทย

เพิ่มขึ้น โดยบริษทัฯ สามารถใชศ้กัยภาพท่ีมีอยูเ่ขา้ไปเสริมตลาดในส่วนตรงน้ีได ้ 

นายอคัรพงษ ์นครแกว้  ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ บริษทัฯ มีความเส่ียงอยา่งไรในการท่ีจะไม่สามารถท าเป้าหมาย
ไดถึ้ง 2,000 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

นายกริช ล้ีถาวรได้ช้ีแจงว่าความเส่ียงในการท่ีจะไม่สามารถท าเป้าหมายได้ถึง  2,000 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา ก็อาจจะเป็นเร่ืองของ recession แต่ดว้ยคุณภาพของลูกคา้ของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและลูกคา้ใหม่ อีก
ทั้งบริษทัฯ ผลิตสินคา้ให้กบัลูกคา้ในหลายอุตสาหกรรมก็จะท าให้บริษทัฯ สามารถท าเป้าหมายถึง 2,000 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา  

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่วาระน้ีไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 
 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือวา่วาระน้ีท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ประจ าปี 2565  
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
ระหว่างการประชุมวาระน้ี ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้1,934,086 หุ้น รวมผูถื้อ

หุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 160 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี 1,820,391,525 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 84.5431 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายตรีขวญั บุนนาค ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานสรุปต่อท่ี
ประชุมเพื่อพิจารณาเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
โดยไดร้ายงานว่างบการเงินท่ีเสนอต่อท่ีประชุมน้ีไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษทัฯ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดัแลว้ ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาแลว้ มี
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงข้อมูลท่ีครบถ้วนและเช่ือถือได้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไปรวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ท่ี
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏใน
รายงานประจ าปีท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 3 พิจารณา
อนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอิสระ และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ 
โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย            1,820,388,725 เสียง  คิดเป็น   99.9998%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 2,800 เสียง  คิดเป็น     0.0002% 
บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

 

วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 

ประธานฯ มอบหมายให้นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ เลขานุการบริษทัรายงานต่อท่ีประชุมโดยไดร้ายงานว่าให้ท่ี
ประชุมทราบว่าตามท่ีนางประถมาภรณ์ สวสัด์ิชูโต กรรมการและกรรมการอิสระไดแ้สดงความประสงคล์าออกจาก
การเป็นกรรมการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 ซ่ีงได้มีการแจ้งการลาออกดังกล่าวให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564  รับทราบแลว้ และยงัไม่ไดมี้การแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่มาแทนท่ีนางประถมาภรณ์ สวสัด์ิชูโต 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงไดส้รรหาบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถและความเหมาะสม
เพื่อมาเป็นกรรมการบริษทัฯ แทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง และเน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิมายงั
บริษทัฯ ตามท่ีประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยตามท่ีกล่าวขา้งต้น ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คร้ังท่ี 2/2565 ประชุมเม่ือวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2565 จึงไดพ้ิจารณาเสนออนุมติัใหแ้ต่งตั้งนายสมชาย สิริปัญญานนท ์เป็นกรรมการบริษทัฯ แทนนางประถ
มาภรณ์ สวสัด์ิชูโต ด้วยนายสมชาย สิริปัญญานนท์ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม 
บริหารจดัการ มีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวขอ้ง ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน ไม่
มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่เป็นผูบ้ริหารในกิจการท่ีมีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทัฯ 
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางการคา้กบับริษทัฯ และต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2565 ประชุมเม่ือ
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 มีความเห็นว่าการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการการสรรหาของบริษทั
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ฯ ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการ
จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัแต่งตั้งนายสมชาย สิริปัญญานนท ์เป็นกรรมการบริษทัฯ แทนนางประถมาภรณ์ สวสัด์ิชูโต 
กรรมการท่ีลาออกก่อนครบวาระและแต่งตั้งให้นายสมชาย สิริปัญญานนท์ เป็นกรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ แทน Mr. 
Verne Mundell โดยให้มีผลตั้ งแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และโดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีลาออกก่อนครบก าหนดตาม
วาระ ซ่ีงเป็นไปตามระเบียบของกรมพฒันาธุรกิจการคา้เก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการ 

 

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่วาระน้ีไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 
 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระน้ีท่ีประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทน

ต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี  ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้1,400,000 หุ้น รวมผูถื้อ
หุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 161 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี 1,821,791,525 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 84.6082 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  

เน่ืองจากวาระน้ีนายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์และนายตรีขวญั เป็นกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียในวาระน้ีจะออกจาก
หอ้งประชุม และประธานฯ ขอใหน้ายโสภณ บุณยรัตพนัธ์ุ กรรมการอิสระ เป็นประธานท่ีประชุมแทนในวาระน้ี  

นายโสภณ บุณยรัตพนัธ์ุ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน
จ ากดั กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชุมใหญ่
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  ทั้งน้ีกรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งตามนยัน้ีอาจไดรั้บเลือกให้กลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกได้ 
ประธานฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ณ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการจ านวนทั้งหมด 7 ท่าน ดงันั้น การประชุม
ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี กรรมการซ่ึงครบก าหนดตอ้งออกตามวาระ จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กรรมการอิสระ  
2. 
 

นายตรีขวญั บุนนาค กรรมการอิสระ  

นายโสภณ บุณยรัตพนัธ์ุ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า
ระหว่างวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565  ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิมายงับริษทัฯ 

 นายโสภณ บุณยรัตพนัธ์ุ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งนายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์และนายตรี
ขวญั บุนนาค กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงการแต่งตั้งน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยทั้งสองท่านเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้
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บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่เป็นผูบ้ริหารใน
กิจการท่ีมีผลประโยชน์ขดัแยง้กับบริษทัฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางการคา้กบับริษทัฯ  โดยนายประเสริฐ บุญ
สัมพนัธ์และนายตรีขวญั บุนนาค จะเป็นกรรมการอิสระดว้ย เน่ืองจากมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระ
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 5 พิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระย่อย 5.1 พจิารณาอนุมัติให้นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ท่ีประชุมมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั้งนายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดย

มีผลการลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย 1,814,497,145 เสียง  คิดเป็น 99.5996% 
ไม่เห็นดว้ย         7,294,380 เสียง  คิดเป็น     0.4004% 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

 
วาระย่อย 5.2 พจิารณาอนุมัติให้นายตรีขวัญ บุนนาค กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ท่ีประชุมมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั้ง นายตรีขวญั บุนนาค กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  โดยมีผล

การลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย 1,814,084,603 เสียง  คิดเป็น 99.5770% 
ไม่เห็นดว้ย  7,704,122 เสียง  คิดเป็น     0.4229% 
งดออกเสียง 2,800 เสียง  คิดเป็น     0.0002% 
บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายฐาภพ คล่ีสุวรรณ เลขานุการบริษทั แจง้ต่อท่ีประชุมโดยไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบ
ว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ซ่ึงไดท้ าการ
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมาทั้งท่ีเป็นตวัเงินและผลประโยชน์อ่ืนใด ค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีปฏิบติัอยู่ใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจท่ีมีขนาดของรายไดแ้ละผลประกอบการท่ีใกลเ้คียงกนั ผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ผลการปฏิบติังานภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมเห็นสมควร
น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) 
เท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ไดอ้นุมติัไว ้

ค่าตอบแทนกรรมการไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจ าปี เบ้ียประชุม โบนสั ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  
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ประธาน ฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 6 พิจารณา
อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 

ประธานฯแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์อนุมติัดว้ยเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และมีสิทธิลงคะแนนอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2566 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   1,821,178,725 เสียง  คิดเป็น        99.9664% 
ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง  คิดเป็น         0.0000% 
งดออกเสียง           612,800 เสียง  คิดเป็น      0.0336% 

    บตัรเสีย                     0 เสียง คิดเป็น          0.0000% 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานสรุปต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยน าเสนอว่าตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษทัฯ ทุกปี โดยผูถื้อหุ้นสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมให้ท าหน้าท่ีต่อไปอีกก็ได ้ทั้งน้ีจากการเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีกระบวนการคดัเลือกผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปี 2566 และเสนอคณะกรรมการบริษทั
ฯ พิจารณาน าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งส านกังานสอบบญัชีบริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2566 ซ่ึงมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

1) นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ 
2) นางสาว รสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 5659 หรือ 
3) นางสาว สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 5872 หรือ 
4) นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 6014 หรือ 
5) นางสาว น ้ามนต ์เกิดมงคลชยั   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 8368 หรือ 
6) นางสาว วิไลพร เชาวว์ิวฒัน์กุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 9309  

โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ ได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีอนุญาตอ่ืนของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ แทน 

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีทั้ง 6 ราย ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์ใดกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท (สองลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น) และมีค่า

สอบบญัชีพิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืน

บาทถว้น) ค่าสอบบญัชีน้ีไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี เท่ากบัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 [ค่าสอบ

บญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบญัชีพิเศษ

ส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) ค่าสอบ

บญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี 

บริษัท SVI Austria GmbH บริษัทย่อยในยุโรป SVI (AEC) Company Limited บริษัทย่อยในกัมพูชา0 และ 
บริษทัโทโฮกุ โซลูชัน่ส์ จ ากดั บริษทัย่อยในไทย มีผูส้อบบญัชีจากส านกังานในเครือเดียวกนั ส าหรับบริษทัย่อยอ่ืนๆ 
คณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

ประธาน ฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 7 พิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 

ประธานฯแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 ตามท่ีประธานฯ 
เสนอโดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,821,449,025 เสียง  คิดเป็น       99.9812% 
ไม่เห็นดว้ย            339,700 เสียง  คิดเป็น         0.0186% 
งดออกเสียง                2,800 เสียง  คิดเป็น      0.0002% 

    บตัรเสีย                     0 เสียง  คิดเป็น          0.0000% 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรผลก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกริช ล้ีถาวร Corporate M&A Executive เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
โดยน าเสนอว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 ไดก้ าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหัก
เงินส ารองต่างๆ ทุกประเภท ท่ีกฎหมายและบริษทัก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบั
ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอ่ืนๆ ใน
การบริหารงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ในรอบปีบญัชี 2565 บริษทัฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นก าไรสุทธิจ านวน 1,772,314,944 บาท 
(หน่ึงพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองลา้นสามแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนัเกา้ร้อยส่ีสิบส่ีบาทถว้น) และก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ



หนา้ 15 ของ 16 

ของบริษทัฯ จ านวน 1,529,253,371 บาท (หน่ึงพนัหา้ร้อยยีสิ่บเกา้ลา้นสองแสนหา้หม่ืนสามพนัสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท
ถว้น) 

 ดว้ยบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการด าเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษทัฯ 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2565 และจ่ายเงินปันผลเป็น
เงินสดส าหรับผลการด าเนินงานปี 2565 จ านวน 0.26 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 559.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 31.59 ของผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ และร้อยละ 36.61 ของผลก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานเฉพาะบริษทัฯ ส าหรับปี 2565โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 เงินปันผลอตัราหุ้นละ 0.26 บาท จ่ายจากก าไรท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
จากบตัรส่งเสริมเลขท่ี 65-0101-1-00-1-0 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษี 
  
 วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2566 
 
 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2566  
 
 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2566  
 

 ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงไวป็้นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อย
ห้าของก าไรสุทธิ จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 เป็นท่ีเรียบร้อย รวมทุนส ารองตามกฎหมาย ณ ส้ินปี 2565 จ านวน 
231,204,338.10 บาท 

เม่ือเสนอรายละเอียดต่อผูถื้อหุ้นจบแลว้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และ
แสดงความคิดเห็น 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามแล้ว ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 8 พิจารณา
อนุมติัการจดัสรรผลก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2565 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรผลก าไรและอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2565 

เห็นดว้ย   1,821,791,525 เสียง  คิดเป็น      100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง  คิดเป็น          0.0000% 
งดออกเสียง                      0 เสียง  คิดเป็น                     0.0000% 

    บตัรเสีย                     0 เสียง คิดเป็น           0.0000% 
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วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธาน ฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

นายประสาน เกิดอยู่ ไดส้อบถามว่าการท่ีตั้งเป้าไวท่ี้ 2,000 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาในปี 2570 นั้น บริษทัฯ 
มีแผนในการขยายก าลงัการผลิต ในแต่ละปีเพื่อรองรับเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งไรและตอ้งใชง้บประมาณเท่าไร 

นายกริช ล้ีถาวร ไดช้ี้แจงว่าในปีท่ีผา่นมาไดมี้การขยายการผลิตท่ีประเทศสโลวาเกียและประเทศกมัพูชา โดย
มีค่าใชจ่้าย รวม maintenance capex ประมาณ 600 ลา้นบาท โดยท าใหมี้การเพิ่มก าลงัการผลิตท่ีจะสามารถท าให้บริษทั
ฯ บรรลุเป้าหมาย 2,000 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาในอีก 3-4 ปีขา้งหนา้ เงินท่ีลงทุนต่อไปน้ีจะลงทุนในเคร่ืองจกัร และ 
maintenance Capex อีกประมาณ 400-500 ลา้นบาทต่อปี ในอีก 3-4 ปีขา้งหนา้ 

นายณฐั เลิศมงคล  ไดส้อบถามว่าบริษทัฯ มีแผนเขา้ไปให้ขอ้มูลใน SET Opportunity Day บา้งหรือไม่ และ
นางสาวชลวนา พาราพสุ ก็ไดเ้สนอความเห็นสนบัสนุนวา่ควรเขา้ไปร่วมงานทุกปี  

นายกริช ล้ีถาวร ไดช้ี้แจงว่าจะน าขอ้เสนอะแนะในเร่ืองน้ีไปหารือกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาใน
เร่ืองน้ี 

นายธนบูรณ์ ทองบวัศิริไล  ได้สอบถามว่า สัดส่วนรายได้จากลูกค้าท่ีมาจากประเทศจีนปี2565 มีราวก่ี
เปอร์เซนต ์และในปี 2566 จะมีราวก่ีเปอร์เซนต ์

นายกริช ล้ีถาวร ไดช้ี้แจงว่าในปี 2565 สัดส่วนรายไดจ้ากลูกคา้ท่ีมาจากประเทศจีนมีประมาณร้อยละ 10-15 
ของยอดขายบริษทัฯ ในปี 2566 ในเร่ิมตน้ก็ยงัคงในสัดส่วนเท่าเดิมแต่มีแนวโน้มสัดส่วนจะเพิ่มขึ้น  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดก้รุณาสละเวลาเขา้ร่วม
ประชุม รวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีไดส่้งค าถาม หรือขอ้เสนอะแนะในวนัน้ี  

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา  11.30 น.                                               

                        ตรวจทานโดย                                               บนัทึกการประชุมโดย 
                       
                      

                                                                                                   
              (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์)                                         (นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ) 

     กรรมการและและประธานท่ีประชุม                                                    เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ  


